

คำแถลงนโยบาย

ของ นายสิงห์ทอง หนุมนำสิริสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

แถลงต่อ สภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้กำหนดให้ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผม นายสิงห์ทอง หนุมนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย เป็นหลักในการกำหนดนโยบายของการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาในพื้นที่ ในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

เทศบาลตำบลเวียงเทิง มีความเจริญและพัฒนาเป็นไปตามบริบทและสถานการณ์ของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีการขยายตัวของทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน เพิ่มขึ้น ทำให้สภาพเป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ภายใต้บริบทความเจริญของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ทั้งการพัฒนาที่จะต้องสานต่อและดำเนินการ พร้อมกับปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่มากมาย

ดังนั้น กระผมขอใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ ได้แถลงนโยบายการพัฒนาต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ทั้ง ๖ ด้าน และ ประกอบนโยบายผู้บริหาร “การพัฒนา ๘ เมืองตำบลเวียงเทิง” เป้าหมาย ๔ ปีนับจากนี้ไป “เทศบาลตำบลเวียงเทิงจะเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” รายละเอียด ดังนี้

๑. นโยบายเมืองแห่งความปลอดภัย

การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน การบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างพื้นที่ท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงทางเดินเท้าในชุมชน เพิ่มเส้นทางเลียย ทางลัดเพื่อบรรเทาปัญหา

การจราจรติดขัดให้กับประชาชน โครงการเร่งด่วน อาทิ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ , โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๒,โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๒, โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๑๔ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง ม.๑๕ อีกทั้ง จัดให้มีระบบตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่างๆ และ ขยายพื้นที่ไปยังชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิงอย่างทั่วถึง

๒. นโยบายเมืองแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิงให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สะอาด และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำอิง การก่อสร้างและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ พัฒนาต่อยอดโครงการปรับปรุงคุณภาพที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน รมรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน อาทิ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย หมู่ ๑ , โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำไฟป่า หมู่ ๒๐ ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและเร่งด่วน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะส่งเสริมการคัดแยกขยะลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน และ จัดการขยะอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ ๔Rs อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการขยะให้ครบวงจร อาทิ โครงการรักษามาตรฐานการคัดแยกขยะจากต้นทางและเพิ่มการจัดเก็บขยะให้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ของแหล่งกำเนิดขยะ ,ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเยาวชน Trash Hero Thoeng , โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ RDF ร่วมกับภาคเอกชน (RDF) ทั้งนี้ ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมประหยัดพลังงานและเพิ่มอายุการใช้งานของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. นโยบายเมืองแห่งการดูแลสุขภาพ

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พัฒนาศักยภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือ สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน โดยกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นนโยบายเร่งด่วน สนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลภาครัฐ พัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ โครงการร่วมกับเอกชนและภาครัฐจัดตั้งศูนย์ฟอกไตในโรงพยาบาลเทิง ,โครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกายและทางจักรยานเลียบบแม่น้ำอิง ,โครงการหนุนเสริมบุคลากรจิตอาสา ด้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ

๔. นโยบายเมืองแห่งการสร้างโอกาส

การโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนมีความรู้และเข้าใจในหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมโครงการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเทิงอย่างเป็นรูปธรรม สร้างโอกาสและสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์ อาทิ โครงการสร้างศูนย์กีฬากลาง เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ,โครงการสภาเด็กและเยาวชนคนสร้างเมือง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในทุกๆด้าน ,โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพ , ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาของสถานศึกษา เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมดารเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายเหมาะสมตามวัย พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิงสู่โรงเรียนชั้นนำระดับอนุบาล อาทิ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาชายขอบในโรงเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

๕. นโยบายเมืองแห่งการสร้างนวัตกรรม

เพื่อสร้างพลวัตของนวัตกรรมบริการสาธารณะให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดงบประมาณ คุ่มค่า สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต อาทิ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมสนับสนุนโครงการธนาคารน้ำใต้ดินทั้งแบบเปิดและแบบปิดให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ ,พัฒนาต่อยอดโครงการแอปพลิเคชันเพื่อชุมชนคนเวียงเทิงมีสุข ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการนำใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้บริการประชาชน ,โครงการพลังงานสะอาดเมืองปลอดภัย ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนในเขตชุมชนและถนนเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการนำพลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือนและร้านค้า

๖. นโยบายเมืองแห่งการลงทุน

เทศบาลตำบลเวียงเทิง สามารถพัฒนาเมืองไปสู่การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการ และ ตลาดอาหารปลอดภัย มีแหล่งจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารทุกประเภท การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถพัฒนางานแผนการตลาด G Network Marketing บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน ยกยกระดับมาตรฐานการบริการ เกิดเครือข่ายต้นแบบชุมชนโดยเฉพาะภาคการเกษตร สินค้าท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการลงทุนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อาทิ โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ร่วมกับสถาบันศึกษานำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในกรลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต , โครงการปรับปรุงตลาดสดเหิงและขยายพื้นที่กาดน้อยฮิมอิง เพื่อปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐานตาม พรบ.สาธารณสุข เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ จัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขายขยายพื้นที่รองรับประชาชนที่มาใช้บริการกาดน้อยฮิมอิง และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทำการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำ

การเกษตร ,โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำน้อยได้มาก เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต อีกทั้งสนับสนุนให้เกษตรกร ชุมชน ประชาชน ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนจังหวัดเชียงรายเชียงรายให้เป็นเมืองสุขภาพ (Chiangrai Wellness)

๗. นโยบายเมืองแห่งการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เทศบาลตำบลเวียงเทิง เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นับว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตาม สภาวะสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยชู อัตลักษณ์ วิถีชีวิตและอาหารประจำถิ่น เช่น ท่องเที่ยวป่าชุมชนหมู่ ๒๐ ,ท่องเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือพายอำเภอเทิง , ท่องเที่ยวงานประเพณี ๘ เป็ง สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ, ท่องเที่ยวหนานนี้ที่เวียงเทิง , ท่องเที่ยวสายแม่น้ำอิง นอกจากนี้ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน ตามโครงการยกระดับการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตดั้งเดิมของหมู่บ้าน โรงเรียน วัด กลุ่มต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการเสริมศักยภาพเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย เส้นทางท่องเที่ยว ที่พัก กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน ,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ด้านมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว ด้านของจำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ และ สินค้า ของฝากของที่ระลึก สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพการบริการ อาทิ มาตรฐานความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) การนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานบริการสาธารณะ เช่น Wifi , Application , QR Code ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวเทศบาลตำบลเวียงเทิงอีกครั้ง

๘. เมืองแห่งการมีวินัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ “โครงการเทศบาลโปร่งใส” จะสร้างเทศบาลให้เป็นหน่วยงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย พัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนความโปร่งใสขององค์กร ดังนั้น การประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการบริหารเทศบาลตำบลเวียงเทิงไปสู่การเป็นเมืองแห่งการมีวินัย

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิงที่เคารพ

การกำหนดนโยบายการพัฒนาทั้ง ๘ เมือง ตามที่กล่าวมาข้างต้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสให้ประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเทิงได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงในทุกมิติ และวางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลบริบทที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีความสามารถจะได้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเวียงเทิงของเราอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ นโยบายตามแนวทางที่ได้เสนอต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจร่วมกันสืบต่อไป

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณ ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิงผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังคำแนะนำนโยบายการพัฒนาในวันนี้ กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิงในการสนับสนุนการบริหารงานในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงต่อไป กระผมและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเทิงให้เจริญก้าวหน้า บรรลุตามนโยบาย และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชน เทศบาลตำบลเวียงเทิง จะเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป ขอขอบคุณครับ

นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
๔ มิถุนายน ๒๕๖๔